

นักวิชาการยกตุ้ เก่งกว่า'ปู'2เท่า บริหารปากท้อง

กรุงเทพฯ ● นักเศรษฐศาสตร์ให้คะแนนรัฐบาลปักทุ้บริหารเศรษฐกิจภาพรวม 6 เดือน 5.62 คะแนน มากกว่ายุค "ยิ่งลักษณ์-อภิสิทธิ์" อั้ง! ผลงานส่วนตัว "พล.อ.ประยุทธ์" มากกว่าวฒนทัชเกือบ 2 เท่า "สุรศักดิ์-ฉัตรชัย" ผลงานรั้งบ๊วย

เมื่อวันอาทิตย์ กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.กรุงเทพ เผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ

อ่านต่อหน้า 10

นักวิชาการยกตุ้

28 แห่ง จำนวน 66 คน ในเรื่องประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครบ 6 เดือน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้ 5.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 สูงกว่ารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้ 4.08 คะแนน และสูงกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้ 5.12 คะแนน

สำหรับผลงานการบริหารภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์นั้น ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ การบริหารจัดการค่าเงินบาท/เสถียรภาพค่าเงินบาท ได้ 6.51 คะแนน, การบริหารจัดการราคาพลังงาน

ได้ 6.04 คะแนน และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ได้ 5.63 คะแนน ส่วนที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม (จีดีพี) ได้ 5.19 คะแนน

กรุงเทพโพลยังเผยคะแนนของนักเศรษฐศาสตร์ที่ให้แก่วุฒมนตรีเป็นรายบุคคลด้วย โดยพบว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนมากที่สุด 6.62 คะแนน สูงกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ที่ได้ 3.66 คะแนน ส่วนของวุฒมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ พบว่า นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รวม.พลังงานได้สูงสุด 6.15 คะแนน, ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกฯ ได้ 6.07 คะแนน, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รวม.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ 5.83 คะแนน และนายจักรมณทัช ฝาสุกวนิช รวม.อุตสาหกรรม ได้ 5.61 คะแนน โดยวุฒมนตรีเศรษฐกิจที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รวม.แรงงาน ได้ 5.26 คะแนน และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวม.พาณิชย์ ได้ 5.20 คะแนน ขณะที่นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ 7.54 คะแนน ซึ่งสูงที่สุด และเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อปี 2556 ที่ได้ 7.11 คะแนน

ผลสำรวจยังสอบถามนักเศรษฐศาสตร์ในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย ซึ่งพบว่า 34.8% เห็นว่า ควรปรับ โดยให้เหตุผลว่า รัฐมนตรีไม่มีความเชี่ยวชาญจริง ทำงานแบบราชการ และปฏิบัติงานล่าช้า งานไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ขณะที่ 21.2% เห็นว่าไม่ควรปรับ โดยมีเหตุผลเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย และรัฐบาลชุดนี้มีเวลาทำงานที่น้อยตามโรดแมพ และ 44% ไม่ตอบคำถามข้อนี้.